

THÔNG BÁO

**kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại
Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI)
tổng kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023
và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Ngày 04/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ mười bảy để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận, chỉ đạo như sau:

Qua dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy và ý kiến phát biểu của các đồng chí, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm nhiều vấn đề trong dự thảo báo cáo và từ thực tiễn, thực trạng của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Ý kiến phát biểu của các đồng chí đều có nhận định, đánh giá: Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do kinh tế toàn cầu phục hồi và tăng trưởng chậm lại sau đại dịch Covid-19; lạm phát ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng là thách thức lớn. Trong nước, những yếu tố bất lợi bên ngoài và bất cập nội tại đã bộc lộ rõ hơn; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế; hoạt động xuất, nhập khẩu đối mặt với nhiều khó khăn do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn; thiên tai, dịch bệnh, hạn, mặn, lốc xoáy, bão lũ, sạt lở gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương.

Những vấn đề trên, đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của tỉnh; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ và chia sẻ của các đồng chí lão thành cách mạng, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, với quy mô tăng trưởng GRDP của tỉnh theo giá hiện hành năm 2023 tăng 9,3% và theo giá so sánh năm 2010 tăng 5,72% so với năm 2022 (*số liệu này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phân tích rất cụ thể; tuy so với Nghị quyết*

năm của Tỉnh ủy, mức tăng trưởng thực hiện không đạt “5,72% so với 7 - 7,5%”, nhưng trong điều kiện còn nhiều khó khăn và phương pháp tính của Tổng Cục Thống kê cũng chưa rõ ở một số lĩnh vực, đạt được tỷ lệ này cũng đáng được ghi nhận). Điều rất phấn khởi là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện đều đạt và vượt so với Nghị quyết năm, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2022:

(1) Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,3 triệu đồng (*Nghị quyết 69,1 - 69,4 triệu đồng*); kim ngạch xuất khẩu 5,1 tỷ USD, đạt 130,9%, tăng 12,9%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 46,06 ngàn tỷ đồng, đạt 100,5%, tăng 10,1%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10.226 tỷ đồng, đạt 99,4%, trong đó thu nội địa 9.943 tỷ đồng, đạt 100,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao; thành lập mới 875 doanh nghiệp, đạt 105,4%; giải quyết việc làm cho 16.000 lao động, đạt 100%, tăng 3,2%; tỷ lệ hộ nghèo (*theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025*) giảm còn 0,97% (*Nghị quyết 1,07%*); kết nạp 1.621 đảng viên mới, đạt 108%,... Việc xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

(2) Tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh luôn ở nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt tiến độ, như: Công Nguyễn Tấn Thành đang tiếp tục thi công hoàn thiện; dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) đã bàn giao mặt bằng đạt 100%; dự án Cầu Mỹ Thuận 2 đã khánh thành vào ngày 24/12 vừa qua; dự án Cầu Rạch Miễu 2, Cao tốc An hữu - Cao Lãnh đang tiến hành kiểm kê và chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công; dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Đường tỉnh 864 - Đường dọc sông Tiền, hệ thống công ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 - giai đoạn 1,... đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là những công trình, dự án có ý nghĩa rất quan trọng sẽ góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

(3) Lĩnh vực văn hóa, xã hội có sự chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, cải thiện. An ninh, trật tự được kiểm soát, kiểm chế, giữ vững ổn định, đã kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, công ty luật, tội phạm công nghệ cao, các băng, nhóm hành xử côn đồ theo kiểu xã hội đen, tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, giảm 22,2% số vụ, giảm 20,6% số người chết, giảm 26,4% số người bị thương.

(4) Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là các văn bản mới, văn bản chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về nêu gương và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đặc biệt được quan tâm, tạo sự

chuyên biến rõ nét trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế:

(1) Tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn về nguyên liệu, thị trường, chi phí đầu vào; các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về kỹ thuật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc,... đã ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng vùng trồng xuất khẩu.

(2) Một số ngành, lĩnh vực phát triển chưa bền vững; việc thực hiện hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có mặt chưa có sự gắn kết, liên kết phát triển theo chuỗi giá trị; các sản phẩm công nghiệp chủ yếu là sơ chế hoặc gia công nên giá trị gia tăng thấp; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

(3) Tình hình tội phạm hình sự, vi phạm pháp luật tuy được kiểm soát, kiềm chế, nhưng nhóm do nguyên nhân xã hội, tội phạm đường phố có dấu hiệu gia tăng, đối tượng tội phạm dần trẻ hóa; việc điều động, tăng cường công an chính quy về cơ sở nhìn chung đem lại hiệu quả tích cực nhưng vẫn còn hạn chế về sự am hiểu địa bàn, khu dân cư, về bản lĩnh đấu tranh, trấn áp tội phạm và chưa gần dân, sát dân.

(4) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính còn thấp; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhất là ở lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ.

(5) Một số ít cán bộ, công chức, viên chức do quá thận trọng trong công việc nên có biểu hiện sợ trách nhiệm, sợ sai, dùn dẩy, né tránh, trông chờ cấp trên dẫn đến công việc trì tuệ, chậm tiến độ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Những khó khăn, hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Vấn đề đặt ra là, cần xác định cho được đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục nhanh nhất, hiệu quả nhất; cần phải thay đổi trong cách nghĩ, cách làm để nâng cao chất lượng, khẳng định được trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình và của chính bản thân mình trước những hạn chế, tồn tại đó.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt; các biến động về kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên

tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh khó dự báo. Đối với tỉnh ta, năm 2024 là năm áp cuối của nhiệm kỳ, là năm đặc biệt quan trọng có tính quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương, đặc biệt là người đứng đầu phải tích cực, chủ động hơn trong giải quyết, xử lý công việc theo thẩm quyền; phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, các giải pháp của năm 2024 đạt kết quả cao nhất. Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí và 29 nhiệm vụ được đề ra trong dự thảo báo cáo là quá nhiều và rất cụ thể, tôi chỉ lưu ý thêm mấy việc:

1. Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với tổ chức hội nghị xúc tiến, mời gọi đầu tư; trên cơ sở đó, thực hiện các quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và đầu tư công trung hạn nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng ổn định, bền vững, tạo động lực mới cho phát triển.

2. Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long; liên kết tiểu vùng Đồng Tháp Mười, Tiểu vùng duyên hải phía Đông. Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, về vùng nguyên liệu để đầu tư phát triển lĩnh vực chế biến nông sản, đặc biệt là trái cây, đây là loại nông sản chủ lực của tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

3. Sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của các huyện, thành, thị, nhất là các công trình, dự án có tính liên kết vùng, có sức lan tỏa trong phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; rà soát các nguồn phát sinh thu, số thuế còn được gia hạn, nắm chắc đối tượng nộp ngân sách trên địa bàn, lĩnh vực để có giải pháp quản lý thu phù hợp, hiệu quả; khai thác tốt các nguồn thu còn tiềm năng như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, ăn uống, xăng dầu, thu tiền sử dụng đất để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển (*Năm nay là năm đạt chỉ tiêu vô cùng vất vả - mãi đến ngày 28/12, mới hoàn thành được, trong khi các năm trước đây, chỉ tiêu này đều đạt và vượt từ những tháng 10, tháng 11 của năm. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh cần rút kinh nghiệm, không để điệp khúc này lặp lại ở năm 2024*).

4. Thực hiện chặt chẽ các phương án, giải pháp phòng, chống hạn, mặn, lốc xoáy, sạt lở; vận hành đồng bộ, hiệu quả các hệ thống thủy lợi để điều tiết, tích nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô, không để tình hình phức tạp như năm 2020. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên và môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là việc khai thác cát trái phép, khai thác lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tập trung quyết liệt trong xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới đúng theo kế hoạch đề phân đầu đến năm 2025 ra mắt tỉnh nông thôn mới.

5. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, nhất là chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép, nhất là thời gian gần đây phát sinh ở vùng biển phía Đông của tỉnh, dư luận phản ánh khá nhiều. Tăng cường tiếp dân, xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

6. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền số; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương, tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát gắn với tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phương châm hành động là: **“Cái gì đã chín, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện đã có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm càng phải giữ đúng nguyên tắc, nhất quán, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tập thể và quyết định theo đa số. Phải đúng vai và thuộc bài”**.

7. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, ngoài thực hiện theo nội dung Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Công văn 2719-CV/TU ngày 5/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện thêm một số nội dung sau:

(1) Giải quyết sớm các khoản chi lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trước khi nghỉ Tết. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người gặp khó khăn, người có thu nhập thấp, người lao động bị mất việc làm, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm. Tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Theo dõi chặt chẽ việc giải quyết chế độ tiền lương, tiền thưởng cho công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân để chăm lo cho công nhân vui Tết một cách thiết thực, phù hợp với tình hình chung của mỗi doanh nghiệp.

(2) Tổ chức các hoạt động vui Tết Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương. Thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm, chúc Tết, biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải thật sự nêu gương trong thực hiện.

(3) Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người, cướp giật tài sản; tội phạm về ma túy; các băng nhóm hành xử côn đồ, cho vay lãi nặng, tín dụng đen,... để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong an lành. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiểm chế thấp nhất tai nạn giao thông và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; phân công lực lượng thường trực điều tiết, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ, cầu Rạch Miễu, các đoạn đường hẹp, các cầu hẹp trong những ngày trước và sau Tết.

(3) Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao để thu lợi bất chính. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh dễ lây lan trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức các phiên chợ đến các vùng nông thôn, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tạo điều kiện cho người lao động, người có thu nhập thấp được mua hàng hóa dễ dàng.

(4) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời các công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong những ngày nghỉ Tết. Ngay sau thời gian nghỉ Tết phải ổn định các công việc, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tập trung lãnh

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng đầu của năm 2024; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân đủ số lượng và đạt chất lượng, đây là chỉ tiêu đầu năm, cần phải đạt nên phải hết sức lưu ý, không được chủ quan.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp và có văn bản báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo từng vấn đề cụ thể.

Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng ta cho thấy, đoàn kết trong Đảng là động lực huy động sức mạnh của cả dân tộc đưa đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong những thời kỳ gay go, khó khăn, thách thức nhất. Hiện nay, trong điều kiện chúng ta còn nhiều khó khăn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra thì mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cần phát huy hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động của tập thể, của mỗi cá nhân, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy, trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương; phải thể hiện cho được tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nêu gương của mình trong công việc, vì nhiệm vụ chung. Đây là yếu tố, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chúng ta.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Cấp ủy huyện (trương đương),
- Phó Chánh VPTU (TH),
- Thư ký Bí thư Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

